

WCO และ UPU สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้า ระหว่างศุลกากรและไปรษณีย์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ องค์การศุลกากรโลก (WCO) สหภาพไปรษณีย์สากล (UPU) ได้จัดการฝึกอบรมร่วมระหว่างศุลกากร-ไปรษณีย์สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ เมืองซินีเย ประเทศออสเตรเลีย ภายใต้การสนับสนุนจากศุลกากรออสเตรเลีย ไปรษณีย์ออสเตรเลีย กองทุนเพื่อความร่วมมือของศุลกากรเกาหลี (Korean Customs Cooperation Fund) และสำนักงานภูมิภาคส่งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขององค์การศุลกากรโลก (ROCB) โดยผู้แทนองค์กรดังกล่าวข้างต้นต่างเห็นพ้องถึงความสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศุลกากรและไปรษณีย์ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดการข้อท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานดิจิทัลไปรษณีย์

กิจกรรมครั้งนี้ มีผู้แทนศุลกากรและไปรษณีย์เข้าร่วมกว่า ๓๐ ประเทศ/เขตการปกครองในเอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา จีน พิจิ ฮองกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น คินบาติ เกาหลี ลาว มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ หมู่เกาะโซโลมอน ศรีลังกา ไทย ติมอร์ ตะวันออก ตองกา ตูวาลู วานูอาตู และเวียดนาม โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์การศุลกากรโลกและสหภาพไปรษณีย์สากลได้นำเสนอเกี่ยวกับมาตรฐาน เครื่องมือ แนวปฏิบัติ และผลการศึกษสำหรับการอำนวยความสะดวกทางการค้าและความมั่นคงปลอดภัยของสินค้าที่จัดส่งทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมยังได้ทดสอบวิธีต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้าก่อนบรรทุก/ก่อนมาถึง (pre-loading/pre-arrival) ทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างศุลกากรและไปรษณีย์ผ่านระบบสำแดงสินค้าของสหภาพไปรษณีย์สากล (Korean Customs Cooperation Fund) รวมทั้งวิธีการอื่น ๆ ที่ปรับให้เข้ากับมาตรฐานข้อมูล WCO/UPU Customs-Post EDI และ WCO Data Model

ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้อภิปรายเกี่ยวกับภาคผนวกเฉพาะ J ของอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสินค้าไปรษณีย์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น การจัดการพัสดุขนาดเล็ก เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบ ระบบ *de minimis* และการจัดเก็บภาษี) มาตรการในการเพิ่มอัตราการปฏิบัติตามกฎหมาย (เช่น ข้อกำหนดด้านคุณภาพข้อมูล) และการบังคับใช้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าขององค์การศุลกากรโลก

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของคณะทำงานองค์การศุลกากรโลกด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ได้จัดทำจดหมายข่าวรายงานสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับเต็มได้ที่ <http://brussels.customs.go.th>

ที่มา: <http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/๒๐๑๗/may/wco-and-upu-support-asia-pacific-customs.aspx>